

สรุปการประชุมเวทีปัญญา สัมมนาเวที ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ส่วนราชการที่ 3 กรมทางหลวงชนบท

โดย นายเจริญ พงษ์วิวัฒน์กุล ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

นายสุพร เตชะยา ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยัต

จากลักษณะงานที่ต้องพัฒนาโครงข่ายทาง และบำรุงรักษาทางของกรมทางหลวงชนบท มีหลายขั้นตอนที่ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสำรวจออกแบบ การเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง การบำรุงรักษาทางและสะพาน และการอำนวยความสะดวกงานทาง เหล่านี้เป็นงานที่ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้หากขาดความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะการเวนคืนที่ดินที่มีทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์ แม้ว่าจะมีกฎหมายรองรับการดำเนินงานในส่วนนี้ แต่กรมฯ ก็ไม่สามารถละเลยเสียงต่อต้านจากผู้เสียผลประโยชน์ได้ ประกอบกับกระแสเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ กรมทางหลวงชนบทจึงเห็นความสำคัญของการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

กระบวนการมีส่วนร่วมที่สำคัญในทุกกิจกรรมของกรมฯ คือ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในโครงการต่างๆ ซึ่งเทคนิคที่จะดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นนั้น เริ่มจากการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยแจ้งข้อมูลผลกระทบต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าช่วย เมื่อประชาชนทราบว่าตนจะได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรแล้วจึงมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของตน จากนั้นจึงสรุปข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน หรือหาแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนต่อไป ผลก็คือสามารถดำเนินงานได้อย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรค นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีความภูมิใจต่อการเสียสละเพื่อแลกเปลี่ยนกับการพัฒนาอีกด้วย

และเพื่อที่จะขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภารกิจแรกของศูนย์ฯ คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนการขั้นตอนของบุคลากรในเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และเทคนิคต่างๆ ในการทำงานร่วมกับประชาชน ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ตามมาคือ โครงการสำรวจความคิดเห็นในกิจกรรมของกรมฯ โครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท โครงการแบ่งปันความรู้ด้านช่าง และโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ